



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
19 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 18 ก.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,397 ราย ป่วยสะสม 403,386 ราย หายป่วยเพิ่ม 5,726 ราย หายป่วยสะสม 283,910 ราย ยังรักษาอยู่ 116,135 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 101 ราย เสียชีวิตสะสม 3,341 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 14,223,762 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 191,194,528 ราย เสียชีวิต 4,105,352 ราย รักษาหาย 174,147,848 ราย

**ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ ฝรั่งเศส พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโควิดครบโดส อังกฤษ รมต.สาธารณสุข ติดเชื้อโควิดแต่อาการไม่รุนแรงเพราะฉีดวัคซีนครบโดส ขณะที่นักวิทยาศาสตร์เตือนการปลดล็อกดาวนเป็นอันตราย และจัดให้มีการฉีดวัคซีนโควิดสำหรับผู้ใหญ่ฟรีก่อนปลดล็อกดาวน

**เมียนมา** เสียชีวิตรายวัน 233 ราย ฝ่ายต่อต้านระบอบทหารตุนออกซิเจน **ศรีลังกา** อนุมัติใช้วัคซีนซิโนแวคของจีนในกรณีฉุกเฉิน **เวียดนาม** ล็อกดาวนเมืองฮานอย หลังยอดติดเชื้อเพิ่มสูง ขณะที่นครโฮจิมินห์ระบบสาธารณสุขอยู่ขั้นวิกฤติหลังผู้ติดเชื้อถึง 3 พันรายต่อวัน **อินเดีย** ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนอาจเผชิญโควิดระลอกใหม่หลังประชาชนจำนวนมากเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยว **ลาว** พบผู้ติดเชื้อรายวันมากที่สุด 131 ราย **กัมพูชา** พบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง **สิงคโปร์** ออกกฎหมายให้ผู้ฉีดวัคซีนแล้วทานอาหารร่วมกันนอกบ้านได้

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.การจัดการและกระจายวัคซีน

**สื่อที่น่าเสนอ** : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ประชาไท, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, คมชัดลึก, INN)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า มีแผนสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่ม 50 ล้านโดส ในกรอบปี 2565 ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ที่จะเข้ามาปี 2564 เบื้องต้น 21.5 ล้านโดส เป็นล็อตบริจาคราค 1.5 ล้านโดส น่าจะเข้ามาปลายเดือน ก.ค. 2564 อีก 20 ล้านโดส เป็นการสั่งซื้อ จะลงนามสัปดาห์นี้ โดยล็อตแรกก่อนเดือน ธ.ค. 10 ล้านโดส และอีก 10 ล้านโดสเข้ามาในเดือน ธ.ค. ส่วนการเชิญผู้แทนวัคซีนโมเดอร์นาหรืออยู่ในกรอบการจัดหาวัคซีนสำหรับปี 2565 เนื่องจากมีการพัฒนาวัคซีนรุ่นใหม่ ๆ รวมถึงรองรับการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย และยังเจรจากับหลายบริษัท หลายเทคโนโลยีด้วย

**สื่อที่น่าเสนอ** : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, mcot, TNN, kapook, INN, sanook, thestandard, Chiangmainews, topnews, newtv, thejournalistclub)

-รมว.สธ. สั่งการ นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เร่งจัดทำร่างประกาศ สธ. เรื่อง การกำหนดสัดส่วนการส่งออกวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายนอกราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว เสนอให้ศบค.ตัดสินใจเพื่อเป็นอีกแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมของประเทศไทย และสั่งการให้ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย.เชิญผู้แทนบริษัทวัคซีนที่ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนในประเทศไทยทุกราย เข้าพบในสัปดาห์หน้า เพื่อหารือถึงแนวทางที่ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวัคซีน mRNA

**สื่อที่น่าเสนอ** : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ch7, sanook, mcot, thestandard)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงแผนกระจายวัคซีนโควิด 19 ว่า ประมาณไว้อย่างน้อยเดือนละ 10 ล้านโดส ขณะนี้มีวัคซีน 2 ชนิด คือ ซิโนแวคและแอสตราเซนเนกา จะส่งให้จังหวัดต่างๆ และส่งให้กลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานการณ์ระบาด โดยช่วงแรกเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งฉีดไปค่อนข้างครบถ้วนแล้ว กลุ่มต่อมา คือ ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งจะกระจายให้กลุ่มนี้มากที่สุด และจะฉีดให้กับพื้นที่ระบาดสุด คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่อไปจะเป็นการป้องกันควบคุมโรคในต่างจังหวัด ส่วนแผนสำรองกรณีหากแอสตราฯ ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการฉีดสลับชนิด จะหาวัคซีนจากแหล่งอื่นๆ เข้ามาเพิ่มเติมตามสถานการณ์ ส่วนต้องนำเข้าซิโนแวคอีกหรือไม่เป็นไปตามกรอบ ครม. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ขณะนี้มีการเจรจากับต่างประเทศเกี่ยวกับวัคซีนแพลตฟอร์มอื่นๆ หรือขอแลกเปลี่ยนวัคซีนมาใช้ในไทยตลอด แต่กรณีที่ยังอยู่ระหว่างเจรจาจะยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ส่วนวัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิตเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ทั่วโลกมี 3 ประเทศที่กำลังพัฒนา คือ สหรัฐฯ จีน และคิวบา

**สื่อที่น่าเสนอ** : กรมประชาสัมพันธ์

-นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก ก.การต่างประเทศ เผย ได้ร่วมมือกับ สธ. จัดระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับคนต่างชาติในประเทศไทยที่ประสงค์จะรับวัคซีนภายในสิ้นเดือน ก.ค. นี้ โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

**2.การฉีดวัคซีนสลับชนิด**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ch7, js100, journalistclub, TNN, ch7, twitter, js100)

-กรมการแพทย์ ประกาศเปลี่ยนแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้รับบริการที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานในสังกัดกรมฯ โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็นซิโนแวค เมื่อช่วงต้นเดือน ก.ค. จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นแอสตราเซนเนกา ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป โดยจะมีการติดตามประเมินผลการให้วัคซีนแบบสลับชนิดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, ประชาไท, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, newtv, mcot, TNN, pptvhd, thebangkokinsight

-อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ จากการศึกษาของไทยพบว่า หากใช้เข็ม 1 เป็นซิโนแวค และเข็ม 2 เป็นแอสตราเซนเนกา จะทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นใกล้เคียงแอสตราเซนเนกา 2 เข็ม และขึ้นสูงกว่าการติดเชื้อธรรมชาติ ข้อดีอีกอย่างคือ เดิมแอสตราเซนเนกา 2 เข็มต้องใช้เวลา 12 สัปดาห์ และต้องรออีก 2 สัปดาห์กว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันเต็มที่ แต่หากสลับชนิดห่างกัน 3-4 สัปดาห์ อีก 2 สัปดาห์ภูมิคุ้มกันขึ้นเท่ากับใช้เวลาเพียง 5-6 สัปดาห์จะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ระยะต่อไปจะให้ใช้สูตรนี้เป็นหลัก ยกเว้นบางกรณีที่อาจจะต้องใช้สูตรเดิม

**3.สอปรพ.เอกชนเก็บค่าจองเตียง**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, INN, sanook, pptvhd, newtv, amarintv, springnews, thailandplus, thebangkokinsight

-นพ.รศ.กริชนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย ได้รับข้อมูลคลิปเสียงรพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ย่านเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ เรียกเก็บเงินหลักแสนเพื่อจองเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 โดยที่ยังไม่มีการรักษา จึงประสานสสจ.สมุทรปราการเข้าตรวจสอบ และมีคำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำที่กรมฯ ภายในสัปดาห์หน้า หากพบว่าเรียกเก็บเงินค่าจองเตียงจริง จะมีความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541

-ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ย้ำว่า กฎหมายกำหนดให้คนไทยที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลได้ทั้งรัฐและเอกชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงขอกำชับให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

**4.ยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์)

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ศบค. ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพิ่มจาก 10 จังหวัด เพิ่มพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา รวมเป็น 13 จังหวัด กำหนดมาตรการเข้มข้น งดออกจากบ้าน ยกเว้นซื้ออาหาร-ยา-เคอร์ฟิว 3 ทุ่มถึงตี 4 ควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ เปิดถึง 2 ทุ่ม ห้างปิดยกเว้นซูเปอร์ฯ แผนกยา หน่วยงานราชการทำงานที่บ้าน 100% ห้ามรวมตัวเกิน 5 คน มีผล 20 ก.ค. เป็นเวลา 14 วัน

-พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. ในฐานะ ผอ.ศบค. ศบค. ชี้แจงว่า ข้อกำหนดที่ประกาศล่าสุด มีความจำเป็นต้องดำเนินการโดยด่วนเพื่อลดการเดินทางออกจากเคหสถานของประชาชน เร่งการฉีดวัคซีน และชะลออัตราการระบาดที่รุนแรงของโรค และที่ไม่สั่งห้ามไว้ในข้อกำหนดนั้น เพราะเมื่อออกประกาศหรือคำสั่งไปแล้วต้องทำได้ คาดหวังว่าประชาชนจะให้ความร่วมมือ

-อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ คาดการณ์ว่าในอีก 2 สัปดาห์ ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะไม่ลดลง ดังนั้นจึงต้องเพิ่มมาตรการเข้มข้น ขอให้ทุกคนร่วมมือกันดูแลตัวเอง หากผู้ติดเชื้อยังสูงต่อเนื่องใน 2 เดือน มีแนวโน้มจะใช้มาตรการคล้ายเมืองอุฮั่นของจีน คือ ล็อกดาวน์เมือง ให้ประชาชนอยู่บ้าน งดการเดินทาง ส่งข้าวส่งน้ำให้ตามบ้าน เป็นต้น

**5.การแยกกักตัวที่บ้าน/ชุมชน**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์

-อธิบดีกรมการแพทย์ เผย จำนวนครองเตียง 14,000 คน เป็นผู้ป่วยสีเขียว-สีเขียวย่อน 77-78% และมีผู้ป่วยรอที่บ้านอีกนับหมื่นคน ผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น Home Isolation จึงสำคัญมากในการแยกกักตัว การใช้ Telemonitor และเข้าสถานพยาบาล คนที่ครบ 7 วันในโฮสพิเทล และคนใช้สีเขียวหายแล้วกลับบ้านได้จะต้องมีการประเมินอาการที่บ้านอีก 7 วัน สำหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่ กทม. 2,950 เตียง ไม่ใช้รพ.สนาม และต้องให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องช่วยกัน

**6.การนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์บ้านเมือง, ไทยรัฐ, มติชน, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ

-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ โพสต์ข้อความว่า การจัดหาวัคซีนชนิด mRNA จาก บ.ไฟเซอร์ สถาบันฯ ดำเนินการจัดหาร่วมกับกรมควบคุมโรคเท่านั้น หลังมีกระแสในกลุ่มประชาชนคาดการณ์ว่าเป็นหน่วยงานนำเข้าไฟเซอร์ร่วมกับภาคเอกชน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุศลนันท์ กรรมการแพทยสภา เปิดเผยมกรณีมีรายงานข่าวความคืบหน้าการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ของแพทยสภา มีการเจรจาจนลงนามในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และเตรียมเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ 1-2 วันข้างหน้าว่า แพทยสภาไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการนำเข้าวัคซีน เพราะไม่ได้เป็น 1 ใน 5 หน่วยงาน ที่ระบุในประกาศตามราชกิจจานุเบกษา การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 และการจัดหาวัคซีนไม่ใช่พันธกิจของแพทยสภา และแพทยสภาไม่ใช่หน่วยงานรัฐ เป็นเพียงนิติบุคคลที่รับงบประมาณจากรัฐเพียงเล็กน้อย จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจนำเข้าวัคซีนดังกล่าว</p> <p><b>7.รมว.สธ.ไม่ใช่คณะกรรมการจัดหาวัคซีน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, thebangkokinsight, thejournalistclub)</p> <p>-นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า นายอนุทินไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนตั้งแต่ 9 เม.ย. 2564 เพราะนายฯฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดหาวัคซีนโควิด 19 โดยมี นพ.ปิยะสกล เป็นประธาน มีเจ้าของรพ. เอกชน เป็นคณะกรรมการ กำหนดตัววัคซีนหลัก วัคซีนทางเลือก มาจากคณะกรรมการชุดนี้ จึงควรแจ้งให้ประชาชนทราบว่าทำอะไรไปบ้าง และศบค. ต้องบอกความจริงกับประชาชน ไม่ใช่ปล่อยให้ นายอนุทินเป็นแพะรับบาป</p> <p><b>8.คำแนะนำจากนักวิชาการ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยสถานการณ์ติดเชื้อโควิดในไทยยังหนัก การใช้มาตรการล็อกดาวน์จากเบาไปหนักตามสถานการณ์ไม่ทัน หากปล่อยให้ยืดเยื้อประชาชนจะไม่สามารถอดทนได้ ต้องปรับเปลี่ยนกลไกนโยบายและกลไกวิชาการอย่างเร่งด่วน ส่วนประชาชนต้องเข้มมาตรการป้องกันตัวเองและครอบครัว</p>	
<p><b>ประเด็นอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ INN</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยว่า สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย และกทม. เตรียมเปิดศูนย์แรกหรือศูนย์พักคอยที่ร่วมมือกับรพ.ในกรุงเทพฯ ประมาณ 20 เขต คาดใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยังไม่มีเตียงได้ในระดับหนึ่ง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-กรมการแพทย์ แนะนำครอบครัวยึดหลัก 5 ข้อ ลดเสี่ยงเสี่ยงโควิด 19 ในผู้สูงอายุ 1.อาหาร ต้องสะอาด ปรุงสุกใหม่ เลี่ยงอาหารรสจัด เน้นอาหารที่มีโปรตีนสูง และครบ 5 หมู่ และต้องรักษาสุขภาพช่องปาก 2.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือเท่าที่ทำได้ตามสภาพร่างกายและสมองของผู้สูงอายุ 3.อารมณ์ หากิจกรรมที่ชื่นชอบและมีความสุข ไม่ทำให้เครียด หลีกเลี่ยงสุราและยาเสพติด หากมีความเครียดให้ปรึกษาผู้รู้ใจ หรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 4.เอนกายพักผ่อน นอนหลับให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมง/วัน และ 5.ออกกำลังกายสังคมนอกบ้าน ทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลไม่ควรออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.คมชัดลึก</p> <p>-นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือน ชุดทดสอบแอนติบอดี การตรวจและแปลผลต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ขณะนี้ สธ.ได้ประกาศให้ประชาชนสามารถใช้ชุดทดสอบแอนติเจน เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ด้วยตนเอง หาซื้อได้ที่คลินิกและร้านขายยาแผนปัจจุบัน หรือตามที่ อย. กำหนด ไม่แนะนำซื้อทางออนไลน์ ส่วนชุดทดสอบแอนติบอดี สธ. ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนนำมาตรวจได้เอง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติ, acnews, moneyandbangking, js100, ch7, mcot)</p> <p>-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย กรณีมีภาพประชาชนจำนวนมากไปรอฉีดวัคซีน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนนอกรพ.โดยไม่มีกรเว้นระยะห่าง และผู้ดูแลพื้นที่ชี้แจงว่าเกิดจากประชาชนมาก่อนเวลานัดหมายนั้น นายฯฯ ได้กำชับให้หน่วยให้บริการเพิ่มความระมัดระวังเรื่องการจัดคิวและแจ้งเวลารับวัคซีนแก่ประชาชนที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการจัดการในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวด</p> <p>-สนง.การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สั่งระงับบินจากพื้นที่สีแดงเข้ม เว้นแต่เป็นเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับโครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ หรือกรณีฉุกเฉิน โดยต้องไม่มีผู้โดยสารลงจากเครื่อง</p> <p>-สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ประกาศปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า 13 จังหวัด รองรับการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด 19</p> <p>-ราชกิจจานุเบกษา ยกย่อง จ.อุดรธานี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หลังพบผู้ติดเชื้อวันเดียว 44 ราย เตรียมจัดตั้งสถานที่แยกกัก (LQ) ระดับอำเภอ รองรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง</p> <p>-จ.นราธิวาส เปิดรพ.สนามแห่งที่ 7 รองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง ด้าน นพ.สสจ.นราธิวาส ห่วงเทศกาลวันรายอฮัจย์ของชาวมุสลิมชายแดนภาคใต้จะมีผู้เสี่ยงติดเชื้อเพิ่ม ขอให้งดการเดินทางหากไม่จำเป็น</p> <p>-จนท.ตำรวจ แถลงความพร้อมรับมือการประชุมวันนี้ ยืนยันนำตำรวจที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วมาปฏิบัติหน้าที่</p> <p>-จนท.ตำรวจ เข้าตรวจค้นบ้านผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา หลังโพสต์ภาพศพอ้างว่าเสียชีวิตจากโควิด 19</p>	

## ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โดยไร้การดูแล ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ระบุเป็นภาพผู้เสียชีวิตในต่างประเทศ พร้อมดำเนินคดี

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ | ☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr\_moph  healthmoph  moph channel